

หลักสูตรที่เปิดอบรมการพัฒนาศักยภาพกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม จังหวัดปราจีนบุรี ตามโครงการแรงงานยุคใหม่ SMART LABOUR อบรมในช่วง
เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๒

S =SKILL=SOFT SKILL, HARD SKILL เพิ่มพูนทักษะด้านความรู้และความสามารถ เพื่อสร้างแรงงานยุคใหม่ให้เป็น"คนเก่ง"				
ลำดับ	ชื่อหลักสูตร	วิทยากร	ระยะเวลา	จำนวนคนต่อรุ่น
1	MIND SET/ System Thinking วัตถุประสงค์ของหลักสูตร : สร้างระบบความคิดให้สามารถคิดอย่างมีเหตุมีผล เน้นการแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดเพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยำ รวดเร็วในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและองค์กร	ดร.ทอง พุทธิรอด /วิทยากรเอกชน	๒วัน/ ๑๒ - ๑๓ ก.ค.๖๒ สถานที่ : ห้องประชุมโรงแรม เซเรนิตี โฮเทลแอนด์ สปา ออนเซ็น อ.กบินทร์บุรี	๓๐ คน
2	“DesignThinking – การออกแบบความคิด” วัตถุประสงค์ของหลักสูตร: เป็นหลักสูตรแบบฝึกปฏิบัติ กิจกรรมกลุ่ม ในการเรียนรู้การใช้เครื่องมือเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีมทักษะการทำงานเป็นทีมและความคิดสร้างสรรค์	ผศ.สุปิติ กุลจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรี	๒วัน /๘-๙ ส.ค.๖๒ สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ อาคารปฏิบัติการท่องเที่ยวและโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการมจพ.ปจ	๓๐ คน
3	เก่งสื่อสาร สร้างงาน สร้างสุข วัตถุประสงค์ของหลักสูตร : เรียนรู้เทคนิควิธีการสื่อสาร การสอนงาน การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อสื่อสารในองค์กรในเชิงจิตวิทยาและอื่นๆในภาคอุตสาหกรรมและองค์กรส่งผลดีต่อองค์กรในทุกๆ ด้าน	วิทยากรเอกชน	๒วัน/ ๒๗-๒๘ ส.ค.๖๒ สถานที่ : ห้องประชุม โรงแรมทวาราวดีรีสอร์ท อำเภอสรีมัทพาธิ	๓๐ คน
4	การพัฒนาหัวหน้างานยุคใหม่ (Modern Supervisory Skill Development) • Leadership • Coaching • Service Mind วัตถุประสงค์ของหลักสูตร : พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและการร่วมงานด้วยการให้บริการเข้าถึงด้วยใจสามารถนำไปใช้งานได้จริงทุกองค์กร	วิทยากรเอกชน	๒วัน/ ๑๖-๑๗ ส.ค.๖๒ สถานที่ : ห้องประชุม โรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี	๓๐ คน
5	รวมกฎหมายแรงงานที่แรงงานยุคใหม่ควรรู้ - พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 - พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 - พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 - พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 - พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 - พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร : หลักสูตรนี้ จะช่วยให้เจ้าของกิจการ หัวหน้างานและผู้บริหารทุกระดับได้เข้าใจหลักและเจตนารมณ์ของกฎหมายแรงงานมากยิ่งขึ้นด้วยการใช้กรณีศึกษาที่น่าสนใจมาเป็นแนวทางการอธิบายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกสมรรถนะและความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายแรงงานเพื่อนำไปสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร และทำให้เกิดภาพลักษณ์ชื่อเสียงที่ดีขององค์กรต่อไป	ภาคราชการ	๑ วัน/ ๖ ก.ย.๖๒ สถานที่ : ห้องประชุม 403 สรรภภค ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี	๕๐ คน

M = MORALE/ MANAGEMENT A = ATTITUDE/ APPLY R = RESPONSIBILITY สร้างแรงบันดาลใจใหม่ให้เป็น"คนดีมีคุณธรรม พลังความคิดทางบวก รู้จักบริหารจัดการ มีความรับผิดชอบต่อนตนเอง อีจอร์ และสังคม"				
ลำดับ	ชื่อหลักสูตร	วิทยากร	ระยะเวลา	จำนวนคนต่อรุ่น
6	<p>การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วย 5 Q ได้แก่</p> <p>IQ : ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างฉลาด EQ : การจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง AQ : การเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสที่ท้าทาย OQ : การแสดงผลงานที่มีคุณค่า UQ : การเป็นบุคคลที่มีจริยธรรมอันดี</p> <p>วัตถุประสงค์หลักสูตร : การพัฒนาระดับความสามารถในด้านต่างๆ ที่สำคัญ (5Q) ของแต่ละบุคคลด้วยตัวเอง จึงเป็นแนวทางที่องค์กรส่วนใหญ่อยากให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กรของตัวเอง โดยการทำให้บุคลากรมี 5Q ที่สูงขึ้น</p>	วิทยากรเอกชน/สถาบันการศึกษา	๑ วัน / ๒๙ ก.ค. ๖๒ สถานที่ : ห้องประชุม โรงแรมเรอเบท โอเอ เมือง จังหวัดนครนายก	๓๐ คน
T = TECHNOLOGY สร้าง"แรงบันดาลใจใหม่" ให้ก้าวทันและปรับใช้เทคโนโลยี				
ลำดับ	ชื่อหลักสูตร	วิทยากร	ระยะเวลา	จำนวนคนต่อรุ่น
7	<p>"การใช้งาน PIVOT Table ใน Microsoft Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล" วัตถุประสงค์ของหลักสูตร : การเข้าถึงฟังก์ชันการใช้งานจะสามารถเข้าใจใช้งานต่างๆจะเพิ่มความสะดวกสามารถในการเข้าการทำงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้</p>	ผศ.สุปิติ กุลจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรี	๒ วัน/ ๒๒ - ๒๓ ส.ค. ๖๒ สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารปฏิบัติการ การท่องเที่ยวและโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมของ มจพ.ปจ	๓๐ คน
8	<p>การจัดเก็บ รับ-ส่ง และแบ่งปันข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านGoogle Drive อย่างมีประสิทธิภาพ" วัตถุประสงค์ของหลักสูตร : เป็นหลักสูตรแบบฝึกปฏิบัติกับคอมพิวเตอร์ (รวมทั้งมือถือ) และอินเทอร์เน็ต เพื่อเรียนรู้ เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ (GoogleDrive) การแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการทำงานร่วมกันภายในองค์กรอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ เช่น การสำรองข้อมูล, การแชร์ไฟล์ หรือแม้กระทั่งการสร้างไฟล์ ก็สามารถทำได้ เรียนรู้วิธีใช้และการนำไปใช้ประโยชน์ในองค์กรได้อย่างรวดเร็วและถูกวิธี</p>	ผศ.สุปิติ กุลจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรี	๑ วัน/ ๒๒ ก.ค. ๖๒ สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อ.ปฏิบัติการ การท่องเที่ยวและโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมของ มจพ.ปจ	๓๐ คน
9	<p>การใช้งาน Google Form เก็บผลการสำรวจจากกลุ่มเป้าหมายและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ" วัตถุประสงค์หลักสูตร : เพื่อเพิ่ม ทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการข้อมูลทีรวดเร็ว เป็นหลักสูตรแบบฝึกปฏิบัติกับคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต เพื่อเรียนรู้การสร้างแบบสำรวจออนไลน์ ตั้งแต่ระดับต้น ถึงแบบสำรวจที่มีความซับซ้อน การส่งแบบสำรวจออนไลน์ให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางต่าง ๆ และการนำข้อมูลจากการสำรวจมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติด้วย Google Sheet พร้อมสรุปผลการวิเคราะห์</p>	ผศ.สุปิติ กุลจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรี	๑วัน/ ๒๖ ก.ค. ๖๒ สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารปฏิบัติการ การท่องเที่ยวและโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมของ มจพ.ปจ	

T = TEAM WORK สร้างแรงงานยุคใหม่ ให้สามารถทำงานเป็นทีม เรียนรู้คุณค่าในการรับฟังและตระหนักในการสร้างสัมพันธ์ที่ดี				
ลำดับ	ชื่อหลักสูตร	วิทยาการ	ระยะเวลา	จำนวนคนต่อรุ่น
10	<p>การพัฒนาตนเองและการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ -</p> <p>วัตถุประสงค์ของหลักสูตร : เพื่อการเรียนรู้เพื่อใช้ปรับการพัฒนาองค์กร เป็นทีมให้มีแนวคิดร่วมกันและนำไปใช้ได้จริง</p>	<p>ผศ.บุญเชิด หนูอิม ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จ.ชลบุรี</p>	<p>๑วัน/ ๑ ส.ค. ๖๒ สถานที่ : ห้องประชุมโรงแรมทราวดี อำเภอศรีมหาโพธิ์</p>	๓๐ คน
11	<p>สร้างพลังกลุ่มสู่องค์กรที่มีชีวิต Building Team Power to Living Organization</p> <p>วัตถุประสงค์ของหลักสูตร : วิธีการในการจัดการระบบงานที่ต้นแบบ ตั้งแต่การออกแบบกระบวนการทำงาน การพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่องและการปรับปรุงระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ระบบงานที่เป็นที่ยอมรับ และนำไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์</p>	<p>ผศ.บุญเชิด หนูอิม ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จ.ชลบุรี</p>	<p>๑วัน / ๒ ส.ค. ๖๒ สถานที่ : ห้องประชุมโรงแรมห้องประชุมโรงแรมทราวดี อำเภอศรีมหาโพธิ์</p>	๓๐ คน
S M A R T Learning and Sharing with Winner Organizations เรียนรู้แรงบันดาลใจจากประสบการณ์ตรง				
12	<p>ศึกษาดูงานโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนโลยี /ศึกษาดูงาน ศูนย์หุ่นยนต์ครบวงจร หลักสูตรโรโบติก iCRAS สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ PIM</p> <p>-ด้านความเป็นนวัตกรรม</p> <p>เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยยึดหลัก work base learning เพื่อให้เด็กมีความรู้ความสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง พร้อมทั้ง ใช้ระบบ mindset development เพื่อพัฒนาเด็กให้มีเจตคติและทัศนคติที่ดีในการทำงาน</p> <p>-ด้านประโยชน์ด้านสังคมจากการดำเนินงานของโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนโลยี และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์อีก 20 แห่ง ได้ส่งผลประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับบุคคล บริษัท ชุมชน จนถึงระดับชาติ ส่งผลประโยชน์ในด้านสังคมและประเทศชาติ สามารถสร้างคนดีที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างศักยภาพการแข่งขัน ฯลฯ</p> <p>วัตถุประสงค์ดูงาน : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวอย่าง การบริหารจัดการองค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพเพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กร</p>	<p>วิทยาการเอกชน</p>	<p>๑วัน/ ๑๐ ก.ย.๖๒ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ PIM จังหวัดนนทบุรี</p>	๓๐ คน

หมายเหตุ กรณีมีการปรับเปลี่ยน วัน เวลา สถานที่ จะได้แจ้งผู้สมัครเข้ารับการอบรมเพื่อทราบก่อนกำหนด

- หลักสูตร ที่ 12 คุณสมบัติในการเข้าร่วมศึกษาดูงาน จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร SMART LABOUR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70